

Chào các cậu. Vì vậy, tôi muốn chia sẻ câu chuyện về cách ra đời của cuốn sách Rapture Puzzle và một chút minh chứng của tôi với bạn. Tôi được lớn lên trong một gia đình Cơ đốc và trở thành Cơ đốc nhân ở tuổi 13. Vị cứu tinh của tôi. Hiện tôi đã là một Cơ đốc nhân được hơn 34 năm và đã tham gia thánh chức toàn thời gian hơn 25 năm với tư cách là một nhà truyền giáo ở Châu Á. Tôi có một người chồng tuyệt vời và 5 đứa con tuyệt vời, tất cả đều yêu mến Chúa Giê-su.

Mối quan hệ mà tôi có với Chúa đã dẫn dắt tôi qua nhiều quyết định mà tôi đã thực hiện trong suốt cuộc đời mình. Nghe tiếng Ngài và làm theo những gì Ngài đã bảo tôi làm đã dẫn tôi đến vị trí của ngày hôm nay. Tôi có thể đưa ra nhiều ví dụ về cách Chúa phán bảo tôi làm điều gì đó và tôi vâng lời và điều đó dẫn đến phần thưởng lớn hoặc Ngài nói với tôi rằng điều gì đó sẽ xảy ra và nó xảy ra chính xác như Ngài đã nói hoặc những trường hợp mà Ngài chỉ dẫn tôi đến. làm điều gì đó hoặc không làm điều gì đó và nó hóa ra là một quyết định đúng đắn. Tôi không thể cho bạn biết về bất kỳ sự cố nào mà Ngài đã nói với tôi và điều đó không đúng sự thật hoặc đã khiến tôi phải đưa ra một quyết định khủng khiếp mà sau này tôi hối hận. Ngài đã luôn dẫn dắt tôi vào mọi lẽ thật và làm cho con đường tôi đi thẳng như tôi đã đi theo tiếng nói của Ngài.

Chúa nói chuyện với tôi như một người bạn và đã nói với tôi nhiều lần rằng tôi có thể nghe rõ tiếng của Ngài hơn hầu hết các tín đồ khác. Tôi không nói điều này để khoe khoang hay khoe khoang, chỉ để cho bạn biết rằng tôi nghe Ngài nói và Ngài nói rõ ràng với tôi và tôi có thể trích dẫn từng lời những gì Ngài nói với tôi vì đó là cách Ngài nói rõ ràng.

Vì vậy, tôi muốn chia sẻ với các bạn những gì đã diễn ra vào tháng 12 năm 2000, tất cả đã dẫn đến việc tôi viết và hoàn thành Cuốn sách Xếp hình Rapture. Cuốn sách này đang được hoàn thiện và tôi bắt đầu viết nó vào năm 2012, vì vậy nó đã mất gần 9 năm để hoàn thành. Tôi vẫn đang thêm những phần nhỏ vào cuốn sách khi Chúa tiếp tục cho tôi thấy mọi thứ. Tôi bắt đầu học và nghiên cứu từ năm 2000, vì vậy tôi đã mất hơn 20 năm để đặt tất cả các mảnh ghép vào đúng vị trí.

Dù sao, quay trở lại tháng 12 năm 2000. Đây là lúc Chúa bắt đầu trao cho tôi những mảnh ghép. Vào thời điểm đó, tôi không hề biết rằng Ngài đang cho tôi các mảnh ghép trong một câu đố và phải đến khoảng tháng 1 năm 2013, cuối cùng tôi mới hiểu ra được điều đó. Trong 12 năm, tôi cảm thấy rất bối rối và thậm chí như thể Chúa đã lừa dối tôi bằng cách nào đó bởi vì tôi không hiểu rằng Ngài chỉ cho tôi những mảnh ghép mà tất cả sẽ kết hợp với nhau để chỉ ra những ngày rất cụ thể cho sự cất lên và tái lâm của Đấng Christ. đến trái đất. Từ tháng 12 năm 2000 cho đến tháng 12 năm 2012, tôi nghĩ rằng Chúa đang chỉ cho tôi thời gian của sự sung sướng và không nhận ra rằng Ngài chỉ cho tôi các mảnh ghép của một câu đố lớn mà cuối cùng tất cả sẽ khớp lại với nhau.

Vì vậy, vào tháng 12 năm 2000, Chúa đến với tôi khi tôi đang cầu nguyện và nói với tôi rằng Ngài sẽ đến với tôi khi Ngài đến Solomon và sẽ ban cho tôi một điều. Ngài bảo tôi hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định vì Ngài sẽ ban cho tôi bất cứ điều gì tôi yêu cầu ở Ngài. Sau một thời gian cân nhắc những gì cần hỏi, tôi đã trở lại với Ngài với 2 mong muốn lớn nhất của tôi. Đầu tiên là khi tôi đứng trước Ngài vào Ngày Phán xét rằng tôi sẽ đứng trước Ngài với tấm lòng trong sạch và Ngài sẽ hài lòng với cách tôi đã sống cuộc đời của mình. Mong muốn lớn nhất thứ hai của tôi là Ngài sẽ sử dụng cuộc sống của tôi để tiếp cận hàng triệu người cho Vương quốc của Ngài. Tôi không thể quyết định mong muốn nào lớn hơn cho đến khi tôi nghĩ đến câu thơ nói rằng bạn có thể giành được cả thế giới nhưng lại đánh mất linh hồn của chính mình. Tôi nghĩ rằng tôi có thể giành được thế giới cho Đấng Christ và trong quá trình này, tôi đã đánh mất linh hồn của chính mình. Vì vậy, tôi đã nói với Chúa rằng nếu tôi chỉ có thể chọn một điều, thì đó sẽ là điều đầu tiên. Anh ấy nói với tôi rằng tôi đã lựa chọn một cách khôn ngoan.

Sau đó, anh ấy hỏi tôi, "Nếu bạn là người kém nhất trong Vương quốc của tôi trong suốt đời đời và nếu mọi người trong suốt cõi đời đời rất ít nghĩ về bạn, nhưng nếu tôi hài lòng về bạn, thì điều đó có được không?" Đó là một câu hỏi rất khó trả lời đối với tôi vì tôi muốn được coi là vĩ đại trong Vương quốc của Ngài và không muốn bất cứ ai coi thường tôi, đặc biệt là cho đến muôn đời. Nhưng tôi nhận ra điều thực sự quan trọng là Chúa hài lòng với tôi và bất kể ai khác cũng vậy. Vì vậy, cuối cùng tôi đã nói với Ngài, "Vâng, điều đó sẽ ổn với tôi."

Rất nhanh sau khi điều này xảy ra, tôi đã có một giấc mơ về bà của tôi, người đã mất khoảng 9 năm trước đó. Tôi rất thân thiết với cô ấy và cô ấy đã có ảnh hưởng to lớn đến cuộc đời và quyết định theo Chúa của tôi. Giấc mơ rất thật và dường như tôi đã dành cả đêm chỉ để nói chuyện với cô ấy và với cô ấy. Khi tôi tỉnh dậy, trái tim tôi cảm thấy rất hạnh phúc như thể tôi đã thực sự được bên cạnh cô ấy. Một điều chúng tôi thường làm cùng nhau là xếp các câu đố lại với nhau. Cô ấy thích giải đố. Vào thời điểm đó, tôi không thích câu đố lắm, nhưng tôi chỉ thích dành thời gian với cô ấy, vì vậy tôi sẽ cùng cô ấy tham gia những câu đố khổng lồ có thể mất vài tuần để hoàn thành. Tình yêu của tôi dành cho các câu đố bắt đầu trong suốt nhiều giờ chúng tôi làm việc cùng nhau. Lúc đó tôi không hề biết rằng Chúa sắp cho tôi một câu đố vĩ đại nhất mọi thời đại để ghép lại với nhau và rằng Ngài sắp cho tôi mảnh ghép đầu tiên của câu đố đó.

Không lâu sau giấc mơ, Chúa đã nói chuyện với tôi và nói rằng ngày 1 tháng Giêng là Lễ Kèn của dân ngoại. Tôi không am hiểu nhiều về lời tiên tri trong Kinh thánh, nhưng tôi đã nghe về Lễ Kèn và biết một số Cơ đốc nhân đã dạy rằng sự sung sướng sẽ xảy ra vào Lễ Kèn, vì vậy tôi tự hỏi liệu Chúa có nói với tôi rằng sự sung sướng sẽ xảy ra vào ngày 1 tháng Giêng không. , chỉ cách đây vài ngày. Tôi đã rất phấn khích. Không có gì xảy ra và tôi tự hỏi ý của Ngài là gì. Vào ngày 4 tháng 1, vào khoảng 1 giờ sáng,

Chúa đã nói với tôi và nói những lời này: “Con sẽ giống như Giăng Báp-tít và sẽ viết một điều gì đó có thể giúp cứu hàng triệu người khỏi sự lừa dối sắp tới. Cũng giống như giọng hát của Tôi giống như một chiếc kèn và ngày cuối cùng của Sự Sáng Tạo mà tôi đã nói là ngày thứ 6, vì vậy cũng vào cuối ngày thứ 6 và bắt đầu ngày thứ 7, tiếng kèn cuối cùng sẽ vang lên. Chờ Em đến với anh vào cuối ngày thứ 6”. Tôi nhớ đã đánh thức chồng tôi và nói với anh ấy những gì Chúa đã nói với tôi. Sau đó tôi đi xuống cầu thang và gọi các chị gái của tôi đang sống ở Mỹ và nói với họ những gì Chúa đã nói. Tôi đã bị lấn áp. Tôi nhớ cảm giác giống như Mary, khi thiên thần hiện ra với cô ấy và nói với cô ấy rằng cô ấy sẽ sinh ra Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa. Tôi cảm thấy như, tại sao Chúa lại chọn tôi? Tôi không phải là ai đặc biệt, chỉ là một người bình thường. Chúa không chỉ ban cho tôi ước muốn đầu tiên của trái tim tôi mà còn là ước muốn thứ hai. Anh ấy sẽ sử dụng tôi để giúp cứu hàng triệu người.

Tôi đã viết một lá thư và gửi nó cho nhiều bộ và những người tiên tri về thời kỳ cuối cùng mà tôi biết nói với họ rằng sự cất lên sẽ diễn ra vào cuối ngày 6 tháng 1 hoặc đầu ngày 7 tháng 1. Tôi cho rằng đó là những gì Chúa đang nói với tôi. và bằng cách nào đó chỉ cần viết bức thư đó, hàng triệu người sẽ biết Chúa. Lúc đó tôi không hề biết rằng Ngài chỉ cho tôi những mảnh ghép và bắt đầu hành trình 21 năm của tôi. Tôi đợi lên vào 06 tháng một^{ngày} và chỉ có một cuộc trò chuyện tuyệt vời với Chúa. Tôi có thể nhớ đã nói với Ngài ngay trước nửa đêm rằng tôi bắt đầu buồn ngủ và hỏi khi nào Ngài sẽ đến. Anh ấy bảo tôi chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa. Vài phút sau nửa đêm, tôi đang ngồi trên ghế bành nhìn ra ngoài cửa sổ thì đột nhiên toàn thân bắt đầu run dữ dội. Điều này kéo dài có thể trong một phút hoặc lâu hơn. Nó bắt đầu đột ngột và kết thúc đột ngột. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là có lẽ những người chết trong Đấng Christ vừa sống lại và bây giờ chúng tôi sắp được cất lên. Tôi hỏi Chúa sự rung chuyển là gì và Ngài nói với tôi rằng hãy chờ đợi. Một phút sau, cơ thể tôi lại bắt đầu run dữ dội. Trong lần rung chuyển thứ hai này, miệng tôi bắt đầu ngứa ran, giống như cảm giác mà bạn có được khi bạn chìm vào giấc ngủ, nhưng cảm giác đó ở trong miệng tôi, và đặc biệt là xung quanh môi tôi. Tôi hỏi Chúa tại sao môi tôi ngứa ran và Ngài nói rằng điều đó tượng trưng cho việc Ê-sai nhìn thấy Chúa và than chạm vào môi ông và tội lỗi của ông đã được chuộc lại. Sự rung chuyển dừng lại đột ngột. Tôi đã bị choáng ngợp và tự hỏi tất cả điều đó có nghĩa là gì. Tôi tự hỏi liệu sự sung sướng vừa xảy ra và tôi đã bị bỏ lại phía sau. Tôi đã có rất nhiều câu hỏi. Tôi cảm thấy Chúa vòng tay yêu thương của Ngài quanh tôi và cảm thấy như Ngài đang ôm tôi. Ngài đảm bảo với tôi về tình yêu của Ngài dành cho tôi và nói với tôi rằng tôi cần phải học các lễ hội của người Do Thái và rằng tôi có thể đi ngủ.

Tôi cho rằng Ngài sẽ giải thích mọi chuyện cho tôi vào sáng hôm sau nên tôi đi ngủ và chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau đến và đi không một lời giải thích. Và hàng ngày đến và đi trong gần 12 năm không có lời giải thích. Tôi biết những gì Chúa đã nói và tôi nghiên cứu các lễ và tôi cố gắng tìm hiểu mọi thứ, nhưng tôi không thể. Tôi cảm thấy

rất cô đơn và bối rối trong suốt 12 năm đó và Chúa chỉ bảo tôi hãy chờ đợi và một ngày nào đó tất cả những câu hỏi của tôi sẽ được giải đáp và tôi sẽ hiểu tất cả mọi thứ. Điều duy nhất thực sự xảy ra trong suốt 12 năm đó là Nhà thờ Chúa giáng sinh bị đột kích vào mùa Xuân năm 2002, 1290 ngày trước Ngày Lễ Chuộc Tội năm 2005. Chúa đã cho tôi thấy rằng đây là pháo đài của đền thờ đã bị tàn phá bởi vũ trang. Lực lượng và là nơi thánh được Chúa Giê-su nhắc đến trong Ma-thi-ơ 24. Tôi biết rằng một ngày nào đó, sự ghê tởm gây ra cảnh hoang tàn sẽ xảy ra ở đó. Ngoài ra, tôi biết ngày thứ 7 rất quan trọng và cũng phát hiện ra rằng chúng ta đang sống ở cuối 6000 năm kể từ khi Sáng tạo, sẵn sàng để bắt đầu Thiên niên kỷ mới. Tôi vẫn không biết rằng tất cả những thứ này đều là những mảnh ghép trong một câu đố.

Chúa lại bắt đầu nói với tôi về những điều này vào tháng 8 năm 2012, đó là khi tôi bắt đầu kênh YouTube của mình. Anh ấy chỉ rõ cho tôi đến ngày thứ 7 của Đền tạm. Một lần nữa, tôi cho rằng Ngài đang nói với tôi rằng sự sung sướng sẽ xảy ra vào ngày đó. Khi điều đó không xảy ra, tôi trở nên tức giận và hỏi Chúa tại sao Ngài lại lừa dối tôi. Tôi đã rất đau. Tôi đã đợi gần 12 năm và cuối cùng khi Ngài dẫn tôi đến một buổi hẹn hò, không có chuyện gì xảy ra nữa. Sau một vài ngày giận dữ và tổn thương, tôi trở lại với Chúa và nói với Ngài rằng tôi xin lỗi về thái độ tột tệ của mình và xin Ngài tha thứ. Anh ấy hỏi tôi đã sẵn sàng tiếp tục chưa. Tôi đã bị sốc. Tôi nghĩ rằng mình đã hoàn thành và tất cả chỉ là một thử nghiệm nào đó để xem liệu tôi có vâng lời và đi theo Ngài hay không ngay cả khi có vẻ như Ngài đang lừa dối tôi. Vì vậy, tôi nói với Ngài rằng có, tôi đã sẵn sàng tiếp tục - vẫn hoàn toàn không biết rằng tất cả những điều này đều là những mảnh ghép mà Ngài đang trao cho tôi mà cuối cùng tất cả sẽ có ý nghĩa trong vài năm sau đó. Ngày tiếp theo Anh ấy chỉ tôi đến là ngày thứ 7 của Hanukkah. Tôi chắc rằng bạn đã có thể đoán được - cũng không có gì xảy ra vào ngày hôm đó. Nhưng vào lúc này, tôi bắt đầu có cảm giác rằng nó đang dẫn đến một nơi nào đó.

Vào ngày 14 tháng 2 năm 2013, tôi đến trung tâm mục vụ của mình và một người nào đó đã vào văn phòng của tôi và tặng cho tôi một món quà. Họ nói rằng ai đó vừa ghé qua và yêu cầu món quà được tặng cho tôi. Một trong những cô con gái của tôi đã ở trong văn phòng với tôi và hỏi tôi nghĩ đó là gì. Tôi chỉ thốt lên, "Đó là một câu đố." Tôi không biết làm thế nào mà tôi biết được điều đó, nhưng tôi chỉ cảm thấy rằng đó là một câu đố, mặc dù trước đây tôi chưa bao giờ được tặng một câu đố như một món quà. Tôi mở nó ra, và chắc chắn, đó là một câu đố. Tôi nghĩ, điều đó thật kỳ lạ. Không có tên. Không biết nó đến từ ai. Tôi về nhà và đặt nó lại với nhau chỉ trong vài giờ. Đó là câu đố kỳ lạ nhất mà tôi từng thực hiện mà không có mảnh góc hay mảnh cạnh và tất cả các mảnh đều có hình dạng và kích



thước khác nhau. Một số mảnh rất lớn và những mảnh khác thì nhỏ. Đó là một câu đố tuyệt đẹp và khi tôi nhìn vào nó, tôi cảm thấy sự hiện diện của Chúa. Tôi nhớ đến bà tôi và giấc mơ mà tôi đã có. Tôi nhận ra đó là ngày lễ tình nhân. Và đó là khi tôi nhận ra tất cả chỉ là một câu đố và Chúa chỉ cho tôi từng mảnh một và một ngày nào đó, tất cả sẽ kết hợp lại với nhau và có ý nghĩa hoàn hảo.

Đó là vào cùng tháng 2 năm 2013, khi ông Obama thông báo kế hoạch đến Jerusalem. Có rất nhiều lời bàn tán trên một số trang web về lời tiên tri về việc anh ta có thể đứng ở Núi Đền và đó là sự hoang tàn ghê tởm. Tôi bắt đầu đọc rằng một số người nghĩ rằng năm 2009 là năm bắt đầu của tuần thứ 70 của Daniel và thấy rằng ông Obama đã được chọn là người đoạt giải Nobel Hòa bình vào ngày thứ 7 của Tabernacles năm 2009 và sau đó được trao giải chỉ vài giờ trước đó. sự khởi đầu của Kislev 24. Tôi thấy rằng Haggai 2 chỉ vào những ngày chính xác đó liên quan đến việc Chúa rung chuyển trời đất và mang mong muốn của tất cả các quốc gia đến với chính Ngài. Tôi đếm 1260 ngày kể từ khi ông Obama được chọn là người đoạt giải Nobel Hòa bình và đến ngày 22 tháng 3 năm 2013. Tôi tự nhủ, nếu ông Obama đến Bethlehem và đứng ở hang động trong Nhà thờ Chúa giáng sinh vào ngày đó. ngày, thì đó là sự hoang tàn ghê tởm và điều đó có nghĩa là sự hoang tàn sẽ diễn ra ngay sau đó, bao gồm cả sự kiện cất lên. Nhưng vào thời điểm đó, ông Obama chỉ đề cập đến việc đến Jerusalem chứ không có gì về việc tới Bethlehem. Cuối cùng khi anh ấy công bố kế hoạch đến Nhà thờ Chúa giáng sinh, tôi không thể tin được. Cuối cùng nó đã xảy ra.



Một số bạn có thể tự hỏi làm thế nào trên thế giới mà ông Obama đứng ở hang động là một sự ghê tởm đối với Chúa và cũng làm thế nào nó ngăn chặn việc hy sinh hàng ngày. Vâng, mỗi ngày, hàng trăm và thường là hàng ngàn người từ khắp nơi trên thế giới xếp hàng tại Nhà thờ Chúa Giáng sinh để dâng của lễ ca ngợi và dâng lời cảm tạ Chúa đã đến thế gian để đền tội và ban cho họ cuộc sống vĩnh cửu. Đây là của lễ đẹp lòng Chúa. Vào ngày ông Obama và đoàn tùy tùng đến đó, không ai khác được phép vào. Sự hy sinh ngợi khen và dâng lễ tạ ơn đã dừng lại vào ngày đó, và tôi có thể đảm bảo với bạn rằng anh ta không đến đó để dâng lời khen ngợi hay biết ơn đối với Chúa Giê-xu đã đến thế gian. Trong khi chúng ta không biết điều gì có

thể xảy ra khi ông ấy đứng ở hang động, điều tôi chắc chắn là trái tim ông ấy không hề khiêm tốn và ông ấy đã không dâng lời cảm tạ Chúa Giê-xu hay thừa nhận Ngài là Chúa. Tôi chắc rằng một ngày nào đó, tất cả chúng ta sẽ biết chính xác những gì ông Obama nói, dù đó là thành tiếng hay chỉ trong suy nghĩ riêng tư của ông, đó là một điều ghê tởm đối với Chúa vào ngày hôm đó. Dù đó là gì đi nữa, đó là một sự ghê tởm đối

với Chúa đến nỗi nó bắt đầu đếm ngược 40 ngày đối với sự hoang tàn của nước Mỹ và phần lớn thế giới.

Sau khi sự ghê tởm này xảy ra, sau đó Chúa đã chỉ cho tôi đến ngày thứ 7 của Bánh không men và cho tôi thấy rằng lịch Do Thái đã nghỉ một tháng vào năm 2013. Tôi đếm ngày và thấy rằng còn 40 ngày kể từ khi sự ghê tởm đó là. sẽ diễn ra cho đến khi sự hoang tàn sẽ xảy ra - Ông ấy đang ban thời gian ân hạn 40 ngày cho nước Mỹ giống như ông ấy đã làm với Ninevah. Tôi đã đếm 1290 ngày kể từ ngày ghê tởm và nó đã đạt đến Lễ kèn vào năm 2016. Tôi đã đếm 1260 ngày kể từ ngày thứ 7 thực sự của Bánh mì không men và nó đã đạt đến Ngày của Lễ chuộc tội vào năm 2016. Tôi đã đếm được 1335 ngày kể từ ngày đó và nó đạt đến đầu của Hanukkah vào năm 2016. Daniel 12 cho chúng ta biết rằng những người đạt đến cuối 1335 ngày sẽ được ban phước và Haggai 2 cho chúng ta biết rằng cho đến ngày 24 của tháng thứ 9, hoặc Hanukkah Eve, không có trái cây nào được tìm thấy trên cây vả, nhưng từ ngày này trở đi chúng ta sẽ được ban phước. Ngày hồng phúc là ngày đầu tiên của Hanukkah khi kết thúc số đếm 1335 ngày và đây sẽ là ngày lễ lần thứ hai, tiếp theo là sự tái lâm của Chúa Giê-su Christ trên trái đất một tuần sau đó. Đây là sự kiện khốn nạn thứ hai và thứ ba được đề cập trong sách Khải Huyền. Tất cả các con số đều phù hợp. Tôi đã rất hào hứng. Nhưng ngày 2 tháng 5 năm 2013, đến và đi mà không có bất kỳ sự kiện vui mừng hay hoang vắng nào. Một lần nữa, tôi rất bối rối. Nhưng có quá nhiều mảnh ghép khớp với nhau khiến tôi chỉ ném ra khỏi câu đó và nói rằng nó không đúng. Tôi đã phải thiếu một cái gì đó, nhưng nó là gì?

Khoảng 5 tháng sau, vào tháng 10 năm 2013, tôi một lần nữa bày tỏ sự thất vọng của mình với Chúa và hỏi Ngài tại sao Ngài không đến khi Kinh thánh chỉ rõ đến ngày 2 tháng 5 năm 2013. Tôi nói, "Ninevah đã hối cải và bạn đã trì hoãn sự phán xét của mình. . Câu đó này chỉ có ý nghĩa nếu nước Mỹ ăn năn, nhưng họ không ăn năn, vậy tại sao bạn lại trì hoãn phán quyết của mình?" Chúa trả lời, "Bạn có chắc là không có sự ăn năn?" Tôi nói, "Vâng, tôi khá chắc chắn rằng tôi sẽ nghe nói về điều đó nếu nước Mỹ ăn năn." Anh ấy nói, "Bạn đang thiếu một cái gì đó quan trọng. Tìm nó." Điều đó cho tôi hy vọng - có lẽ tôi đã bỏ lỡ điều gì đó. Vì vậy, tôi đã gõ vào Google một cái gì đó như America repents tháng 5 năm 2013 và tìm thấy một trang web nói về khoảng thời gian 3 ngày cầu nguyện và nhịn ăn này bắt đầu vào ngày 30 tháng 4 và kéo dài đến ngày 2 tháng 5 năm 2013. Vào ngày 24 tháng 4 năm 2013, một 3 Các nhà lãnh đạo của giáo hội trên khắp thế giới kêu gọi ngày nhịn ăn và ít nhất 28 quốc gia đã tham gia vào việc nhịn ăn này. Tôi thấy cách mà các tín đồ từ khắp nơi trên thế giới đã kêu cầu Chúa trong 3 ngày đó để cầu xin Ngài thương xót nước Mỹ. Ngày 30 tháng 4 là Ngày Quốc gia của Sám hối ở Hoa Kỳ và ngày 2 tháng Năm là Ngày Cầu nguyện Quốc gia ở Hoa Kỳ. Cả thế giới kêu lên Chúa trong 3 ngày cầu xin Chúa thương xót nước Mỹ ngay khi kết thúc 40 ngày thử việc. Tôi đã khóc. Tôi bật cười. Tôi đã tìm thấy mảnh còn thiếu. Sau đó, Chúa nói, "Hãy nhớ đến Ê-xơ-tê." Tôi nghĩ về cách cô ấy là Cô dâu trinh nữ

được chọn, người đại diện cho Cô dâu của Chúa Kitô và cách cô ấy yêu cầu người dân của mình nhịn ăn trong 3 ngày vì tất cả họ đều sắp bị giết. Vào ngày thứ ba, cô liều mạng đến gặp Đức vua để cố gắng cứu dân tộc của mình khỏi bị diệt vong và cuối cùng, yêu cầu của cô đã được chấp thuận và người dân của cô đã được tha. Tôi đã thấy điềm báo trước câu chuyện về Giô-na và Ê-xơ-tê và nhận ra rằng Chúa đang trì hoãn sự phán xét của Ngài. Và sau đó tôi thấy trong Ma-thi-ơ 25 và Khải Huyền 10 rằng sự chậm trễ này được tìm thấy trong Kinh thánh. Vì vậy, tôi đã đặt ra để tìm ra khi nào sự chậm trễ này sẽ kết thúc.

Vào một thời điểm nào đó trong khoảng thời gian này, Chúa đã cho tôi mảnh ghép của sự chậm trễ 4 năm được tìm thấy trong dụ ngôn về cây vả. Cho đến nhiều năm sau, tôi thậm chí không nhận ra rằng Chúa Giê-su thực sự chỉ ra câu chuyện ngụ ngôn về cây vả trong Ma-thi-ơ 24, là chương nói về sự cất lên và Sự tái lâm. Tôi tiếp tục đặt tác phẩm này không đúng chỗ và tiếp tục chỉ đến năm 2016 là sự kiện Chúa đến lần thứ hai. Tôi đã có một số người viết thư để hỏi đâu là dấu hiệu của Ma-thi-ơ 24 vào năm 2016 - Chúa Giê-su đã cho chúng ta thấy rõ ràng dấu hiệu để chúng ta theo dõi điều đó sẽ xảy ra trong sự kiện Tái Lâm, đó là mặt trời sẽ tối đi, mặt trăng không chiếu sáng. và các ngôi sao sẽ rơi xuống từ bầu trời. Tôi không thể tìm thấy dấu hiệu đó ở bất cứ đâu gần Hanukkah của năm 2016 và tôi đã bối rối. Tất cả các phần đều chỉ ra năm 2016 là cuối tuần thứ 70 của Đa-ni-ên và sự tái lâm của Chúa Giê-su Christ. Chúa chỉ đơn giản là trì hoãn sự phán xét của Ngài như Ngài đã nói trong Ma-thi-ơ 25 và trong Khải Huyền 10 và rút ngắn những ngày đại nạn như Ngài đã nói trong Ma-thi-ơ 24. Vậy tại sao dấu hiệu đó không được tìm thấy trong Hanukkah vào năm 2016? Đó là mảnh ghép duy nhất tôi không thể tìm ra.

Khi Hanukkah của năm 2016 đến và đi, tôi nghĩ rằng tất cả đã kết thúc. Rõ ràng là chúng ta vẫn chưa ở tuần thứ 70 của Daniel và tất cả những sự kiện diễn ra từ năm 2009 đến 2013 chắc hẳn chỉ là một điềm báo trước về những gì sẽ diễn ra trong tương lai. Nhưng bằng cách nào đó, tôi biết điều đó là không đúng và tôi biết Chúa đã chỉ cho tôi những điều này và chắc hẳn tôi vẫn còn thiếu một thứ gì đó. Đó là tháng Giêng năm 2017 khi cuối cùng tôi đã đặt mảnh ghép của câu chuyện ngụ ngôn về cây vả vào đúng vị trí. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Chúa thực sự sẽ dừng tuần lễ thứ 70 của Daniel vào thời điểm giữa và cho thời gian trì hoãn 4 năm để xem liệu nước Mỹ có kết trái hay không. Năm thứ tư đó là năm bầu cử và Chúa muốn cho nước Mỹ thêm một cơ hội để chọn một nhà lãnh đạo có khả năng đưa đất nước trở lại với đạo đức và các tiêu chuẩn Kinh thánh. Chúa đã ngăn chặn tuần thứ 70 của Đa-ni-ên đúng vào ngày thứ 7 của Bánh không men năm 2013 vào Ngày cầu nguyện quốc gia ở Hoa Kỳ, vào ngày thứ ba trong 3 ngày nhịn ăn của Cô dâu của Đấng Christ trên khắp thế giới, nơi họ kêu cầu Ngài. thương xót nước Mỹ, và sau đó Ngài đã khởi động lại nó vào thứ 7 ngày của Bánh không men vào năm 2017, trong Năm Thánh. Tôi đã rất vui mừng khi cuối cùng tôi đã đặt mảnh ghép này vào vị trí của nó. Nhưng làm thế nào tôi có thể chắc chắn? Tôi biết

chỉ có một mảnh duy nhất đã bị thiếu trong năm 2016 - dấu hiệu của mặt trời bị tối đi, mặt trăng không chiếu sáng và các vì sao rơi từ trên trời xuống. Tôi đã nhìn và chắc chắn, đã có nhật thực toàn phần vào ngày thứ hai của Hanukkah năm 2020. Tôi biết rằng Chúa tái lâm sẽ xảy ra trong Hanukkah vào cuối năm 1335 và Chúa Giê-su đã nói ngay sau khi Đại nạn kết thúc. , 3 dấu hiệu này sẽ xảy ra. Vì vậy, tôi đã có một trong 3 dấu hiệu vào đúng ngày. Nhưng không có nguyệt thực nên tôi cũng nản. Tôi đi ngủ vào đêm hôm đó và Chúa yêu cầu tôi nghĩ ra điều gì đó có thể khiến mặt trăng không thể phát ra ánh sáng ngoài hiện tượng nhật thực. Tôi đã mất một thời gian, nhưng tôi nhận ra rằng mỗi tháng một lần mặt trăng không có ánh sáng. Việc đầu tiên tôi làm vào sáng hôm sau khi thức dậy là tra google xem ngày 14 tháng 12 năm 2020 có phải là ngày Mặt Trăng không tắt đèn không, và đoán xem? Nó đã được! Tôi thậm chí còn phần khích hơn nữa! Tôi không biết những ngôi sao rơi từ trên trời xuống có ý nghĩa gì nên tôi nghĩ có lẽ nó chỉ ám chỉ một cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh hoặc tất cả chúng ta cùng Chúa Giê-su trở lại trái đất vào ngày 13 tháng 12. Sau đó, ai đó đã viết thư cho tôi và nói với tôi rằng trận mưa sao băng Geminid đạt cực đại vào ngày 13 và 14 tháng 12 hàng năm và tôi đã kiểm tra và chắc chắn, đó là sự thật. Chúng ta có dấu hiệu mà Chúa Giê-su nói với chúng ta sẽ xảy ra vào lúc Chúa Giê-su Christ tái lâm trên trái đất - mặt trời sẽ tối sầm, mặt trăng không chiếu sáng và các ngôi sao từ trên trời rơi xuống.

Vì vậy, tôi có thể thấy rằng thứ 70 của Daniel tuần đã kết thúc vào năm 2020. Nhưng khi nào thì sự sung mãn của những quả đầu tiên sẽ diễn ra?

Trong Ma-thi-ơ 24, chương Chúa Giê-su nói với chúng ta về các sự kiện trong thời kỳ cuối cùng, Ngài nhắc chúng ta học dụ ngôn về cây vả. Dụ ngôn về cây vả là gì? Đó là một câu chuyện đơn giản mà Chúa Giê-su kể về một cây vả đã cho trái 3 năm. Người chủ đến sau 3 năm tìm trái nhưng không tìm được trái nào và muốn người làm vườn chặt bỏ. Nhưng người làm vườn yêu cầu một năm cuối cùng để chăm sóc cây trước khi chặt nó và chủ sở hữu đồng ý. Vì vậy, cây được cho tổng cộng 4 năm để kết trái. Cái cây trong dụ ngôn này chính là cái cây mà chúng ta tìm thấy trong Đa-ni-ên 4, đó là một giấc mơ cho Nebudchanezzar về một cái cây sắp bị đốn hạ. Cái cây này rất lớn, rất đẹp và được cả thế giới quan tâm. Cây này là Châu Mỹ. Đài tưởng niệm quốc gia đầu tiên của chúng tôi được gọi là Tháp Quý và nó trông giống như một thân cây khổng lồ đã bị đốn hạ. Chúa đã để lại cho chúng ta tất cả những dấu hiệu này để chúng ta biết dụ ngôn đang nói về nước Mỹ, nước Y-sơ-ra-ên mới của những ngày cuối cùng, quốc gia nuôi sống thế giới, không chỉ về thể xác mà còn về mặt tinh thần. Nước Mỹ, quốc gia vĩ đại đã quay lưng lại với Đức Chúa Trời, nữ hoàng kiêu hãnh của Khải Huyền 18, người mà trong một ngày nào đó, bệnh dịch của cô ấy sẽ ập đến với cô ấy. Đây là nói về Ngày của Chúa, ngày cuối cùng của năm 70 của Đa-ni-ên. week Đó là trong ngày này, kéo dài một năm, cô ấy đáng lẽ phải bị chặt phá và phá hủy, không bao giờ sống lại.

Vậy, trở lại câu chuyện ngụ ngôn, tại sao cây được năm thứ tư mới kết trái? Chà, năm thứ tư sẽ là từ thứ 7 ngày của Bánh mì không men vào năm 2016 đến ngày thứ 7 của Bánh mì không men vào năm 2017. Điều gì đã xảy ra trong năm nay ở Mỹ, từ mùa xuân năm 2016 đến mùa xuân năm 2017? Đó là một năm bầu cử ở Mỹ. Trong 8 năm, nước Mỹ đã chọn một tổng thống đại diện cho mọi thứ chống Kinh thánh và chống Thiên chúa giáo. Mỹ sẽ tiếp tục đi theo con đường này hay quốc gia sẽ đưa một người đàn ông lên nắm quyền, người ủng hộ các nguyên tắc của Cơ đốc giáo và Kinh thánh? Nước Mỹ đã chọn đúng và cây vả lại bắt đầu đơm hoa kết trái. Đếm 1260 và 1335 ngày của Đa-ni-ên và Khải Huyền bắt đầu lại lần nữa vào thứ 7 ngày của Bánh mì không men năm 2017 và kết thúc vào Ngày Lễ chuộc tội năm 2020 và bắt đầu lễ Hanukkah vào năm 2020.

Vì vậy, nếu điều đó là sự thật, tại sao điều đầu tiên lại sự kiện sung sướng không diễn ra vào thứ 7 ngày của Bánh mì không men năm 2017? Người phụ nữ trong Khải Huyền 12, hay Cô dâu của Đấng Christ, sẽ được đưa đến một nơi được Đức Chúa Trời chuẩn bị cho cô ấy trong 1260 ngày ngoài tầm với của con rắn. Đây là lúc chúng ta bắt đầu lấy nhiều mảnh ghép hơn và đặt chúng vào vị trí. Chúa Giê-su nói với chúng ta rằng trừ khi ngày tháng được rút ngắn, không có xác thịt nào sống sót sau những gì sắp xảy ra. Ông ấy nói với chúng ta trong Ma-thi-ơ 25 và Khải Huyền 10 rằng chàng rể sắp đến sẽ bị trì hoãn. Chúng tôi đã thấy rằng có sự chậm trễ 4 năm, nhưng sự chậm trễ đó không liên quan đến việc rút ngắn ngày. Lần trì hoãn thứ hai bắt đầu vào thứ 7 ngày của Bánh mì không men vào năm 2017 và liên quan đến việc rút ngắn ngày Đại nạn cho các thánh đồ bị bỏ lại. Chúa Giê-su nói với chúng ta rằng chính vì lợi ích của người được chọn mà ngày sẽ được rút ngắn lại. Đối với những vị thánh bị bỏ lại phía sau của Ngài, Ngài đang rút ngắn những ngày này, để một số người sẽ sống sót qua những ngày khủng khiếp sắp tới. Chúng ta biết rằng trái tim của Ngài dành cho người bị mất và Ngài sẽ bỏ 99 con để tìm một con cừu bị lạc. Ngài đang tìm hãm các thế lực của bóng tối càng lâu càng tốt, để nhiều người hơn sẽ đến Vương quốc của Ngài và những người không bị chiếm đoạt trái đầu mùa sẽ không phải chịu nhiều năm đau khổ và hoạn nạn và tất cả đều bị giết vì không lấy Dầu ẩn của quái vật.

Vì vậy, quay lại câu hỏi... tại sao sự kiện sung sướng đầu tiên không diễn ra vào thứ 7 ngày của Bánh mì không men năm 2017? Trong dụ ngôn về cây vả, việc chặt cây tùy thuộc vào việc có trái trên cây hay không. Chúa Giê-su đến tìm trái trên cây vả vào thứ 11 ngày của Nisan. Cuộc phán xét đã bắt đầu vào thứ 21 ngày của Nisan. Có điều gì đã xảy ra trong khoảng thời gian 10 ngày đó có thể một lần nữa trì hoãn sự phán xét của Đức Chúa Trời và bắt đầu việc rút ngắn ngày mà Chúa Giê-su đã nói đến không? Vào ngày thứ ba của Bánh mì không men, hay Ngày lễ của trái cây đầu tiên năm 2017, Tổng thống Trump đã ký một dự luật sẽ làm mất chức năng của Planned Parenthood. Đây là lần đầu tiên bất kỳ Tổng thống Hoa Kỳ nào làm bất cứ điều gì để cố gắng ngăn chặn việc phá thai kể từ khi nó được hợp pháp hóa vào năm 1973. Chúng ta thấy lặp đi

lập lại trong Cựu ước, nơi người ta đề cập đến việc nhà vua đã làm điều ác trước mắt Chúa. hoặc nhà vua đã làm điều đúng trước mắt Chúa. Việc lãnh đạo của một quốc gia làm là rất quan trọng đối với Chúa và Ngài ban phước lành hoặc giữ lại phước lành dựa trên việc các nhà lãnh đạo làm điều ác hay điều đúng. Những gì Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã làm trong Lễ Bánh mì không men và trong Lễ Hanukkah năm 2017, đã giúp quốc gia và toàn thế giới thoát khỏi sự phán xét của Chúa và giúp rút ngắn những ngày khổ nạn. Khi ông Obama đứng trong nơi thánh vào 11^{thứ} ngày của Nisan, không thờ Chúa Giê-su hay khiêm nhường Ngài trước tác giả của mình, hành động này là một điều ghê tởm khủng khiếp đến Chúa. Chúa sẽ đưa ra phán xét to lớn đối với nước Mỹ vì hành động này, và nhiều hành vi khác dẫn đến việc này của chính quyền Obama. Nhưng những lời cầu nguyện của dân sự Đức Chúa Trời trên khắp thế giới đã kìm hãm sự phán xét của Ngài vào thời điểm đó và hành động của giới lãnh đạo mới của Hoa Kỳ đã ngăn lại sự phán xét của Ngài một lần nữa vào năm 2017. Nhưng Ngài cho chúng ta thấy trong Lời của Ngài chính xác bao nhiêu ngày phán xét này sẽ được giữ lại. từ lần trì hoãn đầu tiên cho đến lần trì hoãn cuối cùng. Toàn bộ câu chuyện được tiết lộ trong Lời của Ngài và hiện đang được giấu kín, giống như Đa-ni-ên 12: 4 đã nói với chúng ta trong những ngày sau cùng.

Nếu bạn đọc cuốn sách Rapture Puzzle hoặc xem cuốn sách The Rapture Puzzle trên video hoặc thậm chí là phần tóm tắt của cuốn sách, tôi sẽ đi vào chi tiết về sự trì hoãn tiếp theo diễn ra trong Hanukkah năm 2017. Nó liên quan đến lập trường mà Mỹ đưa ra liên quan đến Jerusalem là thủ đô của Israel. Đó là lần trì hoãn thứ ba và những ngày Đại nạn tiếp tục được rút ngắn. Sự trì hoãn này đã kết thúc trong Hanukkah 2019, khi Ngày của Chúa bắt đầu hoặc bắt đầu ngày cuối cùng của thứ 70 của Daniel tuần. Lần trì hoãn thứ tư bắt đầu trong Hanukkah của năm 2019. Ngày thứ 7 của thứ 70 của Daniel tuần là từ Hanukkah 2019 đến Hanukkah 2020. Mọi thứ đều cho thấy năm nay là ngày bắt đầu phán xét của Chúa trên trái đất, ngày cuối cùng trong thứ 70 của Daniel tuần. Khi không có gì xảy ra, Chúa bảo tôi tìm kiếm dấu hiệu của mặt trời bị tối, mặt trăng không chiếu sáng và các ngôi sao rơi từ bầu trời vào tháng 12 năm 2021 trong lễ Hanukkah. Chắc chắn, nó ở đó. Chúng ta có nhật thực toàn phần vào ngày 4 tháng 12, trăng non (khi nó không có ánh sáng) cũng vào ngày 4 tháng 12 và ngày đầu tiên của trận mưa sao băng Geminid vào ngày 4 tháng 12, điều này thực sự còn quan trọng hơn ngày nó đạt cực đại kể từ ngày trước (3 tháng 12), các vì sao không rơi. Ngày 4 tháng 12 năm 2021, là thứ 6 ngày của Hanukkah. Chúa đã cho tôi thấy rằng thứ 7 ngày của Hanukkah sẽ là ngày Chúa Kitô đến lần thứ hai trên trái đất, như đã được báo trước bởi sự lên ngôi của Nữ hoàng Esther trinh nguyên vào ngày đó. Vì vậy, điều này cũng phù hợp hơn trong câu đố, với việc Chúa thu thập người được chọn từ tận cùng các tầng trời vào thứ 6 ngày của Hanukkah để trở lại trái đất vào thứ 7 ngày của Hanukkah. Nhưng làm thế nào Chúa có thể thêm một ngày nữa vào thứ 70 của Đa-ni-ên tuần và tại sao Ngài làm điều này?

Sau đó, anh ấy nhắc tôi về cách thứ 8 ngày được thêm vào Lễ các Đèn tạm và cách Lễ Bánh không men và Đèn tạm phản ánh lẫn nhau, ngoại trừ việc trong các Đèn tạm, thứ 7 ngày ngày Sa-bát được đẩy lùi sang thứ 8 ngày. Ngài nhắc nhở tôi rằng Ngài nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy của sự Sáng tạo, báo trước rằng Ngài sẽ nghỉ ngơi như thế nào vào thứ bảy ngày. Và tôi bắt đầu hiểu rằng Chúa không thể đưa ra phán quyết của Ngài vào năm 2020, bởi vì Tổng thống Trump vẫn còn tại vị và đang đóng vai trò là người kiểm chế sự phán xét của Chúa trên trái đất. Anh ta phải bị loại bỏ trước khi sự phán xét của Đức Chúa Trời có thể bắt đầu vào năm 2021. Đây là lý do tại sao Kinh thánh đề cập đến “con át chủ bài cuối cùng”. Đó là một manh mối khác mà Chúa để lại cho chúng ta rằng sau khi Trump rời nhiệm sở, sự phán xét của Chúa có thể bắt đầu.

Vì vậy, chúng ta đang ở đây vào năm 2021, thứ 8 ngày của thứ 70 của Daniel tuần. Ngày của Chúa. Ngài đã tiếp tục trì hoãn sự phán xét của Ngài và rút ngắn ngày vì lợi ích của Ngài đã được chọn. Đối với những người trong số các bạn tự hỏi làm thế nào Ngài có thể trì hoãn khi có một thời gian đã định, tôi sẽ chỉ nói điều này - CÓ một thời gian đã định và nó đã được ấn định và đã được ấn định từ muôn thuở. Chúa không thay đổi kế hoạch. Sự chậm trễ chỉ đơn giản là thứ mà Ngài đưa vào câu đố về thời kỳ cuối cùng của Ngài để cho thế giới thấy Ngài nhân từ, nhân từ và chịu đựng lâu dài như thế nào đối với thế giới. Đã có nhiều lần Chúa có thể đưa ra sự phán xét của Ngài mà lẽ ra đã ứng nghiệm trong Kinh thánh, nhưng Ngài vẫn tiếp tục trì hoãn để có nhiều người đến Vương quốc của Ngài hơn và làm cho những ngày Đại nạn càng ngắn càng tốt theo Kinh thánh. . Ngài là một người Cha yêu thương, không phải là một người Cha giận dữ. Ngài giận dữ vì tội lỗi, nhưng yêu thương đối với tất cả những gì Ngài đã làm, không muốn ai phải hư mất nhưng để tất cả được sự sống đời đời nhờ Con Ngài.

Giờ đây, chúng ta chỉ còn vài tháng trước khi Chúa Giê-su Christ tái lâm trên thế gian vào ngày 5 tháng 12 năm 2021. Chỉ còn rất ít thời gian. Chúng ta có thể thấy trong Khải Huyền 14 rằng có 2 sự kiện thu hoạch. Cái đầu tiên liên quan đến trái cây đầu tiên được dâng lên Chúa và cái thứ hai liên quan đến việc thu hoạch nho, điều này sẽ chỉ cho chúng ta đến Lễ hội Đèn tạm hoặc Hanukkah (lễ hội Đèn tạm thứ hai). Đây là 2 sự kiện khốn khổ đầu tiên của sách Khải Huyền. Tôi tin rằng ngày có nhiều khả năng nhất cho sự kiện cất lên đầu tiên sẽ là ngày 24 tháng 10 năm 2021 và lần nổi lên thứ hai vào ngày 28/29 tháng 11 năm 2021, khi bắt đầu lễ Hanukkah. Vui lòng đọc cuốn sách của tôi để hiểu tại sao tôi tin rằng Kinh thánh chỉ cho chúng ta 2 ngày này.

Kinh thánh không dạy rằng tất cả các Cơ đốc nhân đều được hưởng quả đầu mùa. Những ai có lòng trong sạch và thật sự yêu mến Đấng Christ hết lòng, hết linh hồn, trí óc, sức lực và yêu thương tha nhân như chính mình là những người sẽ được thu hoạch. Sẽ có một thời gian thanh tẩy cho những thánh đồ bị bỏ lại, những người đã không thực sự đặt Đấng Christ lên hàng đầu và để tội lỗi xâm nhập vào cuộc sống của họ khiến họ xa cách với Chúa. Chính trong thời gian Đại nạn này, Dấu ấn của Quái vật,

hay còn gọi là tiêm phòng COVID, sẽ được yêu cầu. Kinh thánh nói rõ rằng những người lấy dấu này sẽ bị mất vĩnh viễn. Nếu bạn đã bị lừa dối khi sử dụng "vắc xin" này, hãy ăn năn và tôi tin rằng Chúa có thể thương xót bạn nếu bạn làm điều đó hoàn toàn thiếu hiểu biết và từ chối đăng ký "hộ chiếu vắc xin" hoặc "mã QR" hoặc bất cứ điều gì họ nghĩ ra để cho phép bạn mua hoặc bán nếu bạn đã được chủng ngừa. Chọn để chịu đựng cùng với "chưa được tiêm chủng" và thể hiện tấm lòng ăn năn của bạn bằng cách từ chối chấp nhận âm mưu xấu xa của họ. Đó là bài kiểm tra cuối cùng về sự vâng lời và sẵn sàng hy sinh cuộc đời của bạn. Ngay sau khi Đại nạn này kết thúc, mặt trời bị tối đi, mặt trăng không còn ánh sáng và các vì sao rơi khỏi bầu trời vào ngày 4 tháng 12 năm 2021.

Tôi tin rằng người ngoài hành tinh từ Abyss sẽ xuất hiện vào thời điểm quả đầu tiên mọc lên để đánh lừa những người bị bỏ lại phía sau. Các tiểu hành tinh hoặc thiên thạch sẽ bắt đầu đâm vào trái đất gây ra sự hủy diệt lớn và sóng thần cùng vô số thảm họa khác mà Kinh thánh cảnh báo chúng ta về tất cả bắt đầu xảy ra vào tháng 10 năm 2021 sắp tới này. Mọi người sẽ quá sợ hãi để rời khỏi nhà của họ hoặc đi làm, giống như Chúa Giê-su đã nói chúng tôi rằng một thời kỳ đã đến khi không có người đàn ông nào có thể làm việc. Điều này sẽ gây ra sự sụp đổ kinh tế lớn, tồi tệ hơn nhiều so với những gì chúng ta đang thấy ngay bây giờ, và nạn đói sẽ gây ra cho hàng trăm triệu người trên khắp thế giới, những người hoàn toàn không chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra.

Tôi hy vọng và cầu nguyện rằng bạn có thể nhìn thấy trong câu đố này tình yêu và lòng thương xót đáng kinh ngạc của Đức Chúa Trời, rút ngắn những ngày Đại nạn từ 42 tháng xuống chỉ còn 42 ngày. Trong Khải Huyền 12, chúng ta đọc thấy rằng ma quỷ đầy giận dữ bởi vì hắn biết rằng thời gian của hắn không còn bao lâu nữa. Nếu Chúa cho anh ta 3 năm rưỡi để hủy diệt hành tinh này, thì không một người nào còn sống để chứng kiến sự trở lại của Chúa trên trái đất vào tháng 12 năm 2021. Thay vì những vị thánh bị bỏ lại phải trải qua 3,5 năm Đại nạn, họ sẽ chỉ phải chịu đựng 35 ngày. Sẽ có một khoảng thời gian phán xét 40 ngày một lần nữa bắt đầu vào 17 ngày của Chesvan và kết thúc trong Hanukkah vào ngày 3 tháng 12 năm 2021. Ngay sau đại nạn, mặt trời bị tối đi, mặt trăng không chiếu sáng và các ngôi sao rơi khỏi bầu trời vào ngày 4 tháng 12 năm 2021.

Vì vậy, làm thế nào để chúng ta biết rằng điều này là chính xác và rằng vẫn còn 3 năm rưỡi nữa Đại nạn sẽ đến? Nhìn vào các dấu hiệu trên bầu trời. Chúa Giê-su nói với chúng ta rằng mặt trời sẽ tối sầm, mặt trăng không chiếu sáng và các ngôi sao sẽ rơi từ trên trời xuống khi Ngài trở lại với dân sự của Ngài để bắt đầu Thiên niên kỷ Mới. Chúng ta có thể thấy mặt trăng máu vào các ngày lễ của người Do Thái từ năm 2013 đến năm 2015 và nhật thực vào đầu năm Kinh thánh và Lễ kèn vào năm 2015 đã cho chúng ta thấy thời điểm bắt đầu Ngày của Chúa vào cuối năm 2015 đến hết. của năm

2016. Nhưng chúng ta không có dấu hiệu về Chúa tái lâm được tìm thấy trong Ma-thi-ơ 24 vào thời điểm đó, cho thấy rằng Chúa luôn biết và lên kế hoạch rằng Ngài sẽ dùng thứ 70 của Đa-ni-ên tuần ở nửa chừng và bắt đầu lại 4 năm sau đó. Ngài giấu tất cả những điều này trong Lời của Ngài như một câu đố lớn, chờ đợi thời điểm chúng ta có thể ghép tất cả lại với nhau trong những ngày cuối cùng này. Và sau đó, trong một bước ngoặt tuyệt vời cuối cùng cho câu đố tuyệt vời của Ngài, Ngài đã thêm thứ 8 ngày vào thứ 70 của Daniel tuần và đặt dấu hiệu tương tự một lần nữa trong Hanukkah mà chúng ta đã thấy vào năm 2020.

Tin tôi đi, nếu bạn bị bỏ lại phía sau và phải chịu đựng điều vĩ đại Đại nạn, bạn sẽ thực sự hy vọng và cầu nguyện rằng mốc thời gian này là chính xác bởi vì nó sẽ tồi tệ hơn nhiều so với bất cứ điều gì bạn có thể tưởng tượng và hầu hết mọi người sẽ không sống sót quá 40 ngày. Satan đang được trả lại quyền lực mà hắn đã đánh mất và hắn sẵn sàng hủy diệt hành tinh này và tất cả mọi người trên đó. Cô dâu của Chúa Kitô sẽ lên ngôi đồng cai trị trái đất vào thứ 7 ngày của Hanukkah năm 2021, là thứ 266 ngày trong năm Kinh thánh. Thời gian mang thai của con người kéo dài 266 ngày từ khi thụ thai đến khi sinh ra. Cô ấy sẽ được tiết lộ với thế giới vào thứ 7 ngày của Hanukkah, giống như trong một đám cưới của người Do Thái, cô dâu được tiết lộ với những vị khách đang chờ đợi vào thứ 7 ngày của đám cưới khi tấm màn che của cô ấy được gỡ bỏ. Kinh thánh nói rằng tất cả tạo vật đang chờ đợi các con trai của Đức Chúa Trời được tiết lộ.

Đối với những bạn đang trình bày một dòng thời gian khác với dòng thời gian của tôi, tôi chỉ muốn hỏi bạn xem dòng thời gian của bạn có bao gồm dấu hiệu của mặt trời bị tối đi, mặt trăng không tỏa sáng và các ngôi sao rơi từ trên trời xuống vào cuối Daniel's không thứ 70 Tuần? Và nó cũng bao gồm các mặt trăng máu và nhật thực từ năm 2013 đến năm 2015, chỉ cho Ngày đầu tiên của Chúa đã bắt đầu vào cuối năm 2015? Bạn có thấy trùng hợp khi 2 ngày được đề cập trong Haggai 2 liên quan đến việc Chúa rung chuyển trời đất và mang mong muốn của tất cả các quốc gia đến với chính Ngài là 2 ngày mà Obama được chọn và sau đó nhận giải Nobel Hòa bình năm 2009 không? Và chính xác là 1260 ngày sau, ông Obama đã đứng ở nơi được hàng trăm triệu tín đồ Cơ đốc giáo trên khắp thế giới coi là thánh địa nhất trên trái đất và dừng việc ca tụng và dâng lễ tạ ơn hàng ngày diễn ra vào ngày đó? Và rằng nó chỉ xảy ra vào 11 ngày của Nisan theo lịch Do Thái, chính là ngày mà Chúa Giê-su nói với các môn đồ của Ngài về sự ghê tởm gây ra cảnh hoang tàn? Và tôi cho rằng đó cũng chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi đếm ngược 1335 ngày kể từ khi Hanukkah bắt đầu vào năm 2016 và 1260 ngày kể từ Ngày chuộc tội vào năm 2016 đưa bạn đến ngày 2 tháng 5 năm 2013, tức là đã kết thúc thời gian tập sự 40 ngày và 3 Cả ngày kiêng ăn để Đức Chúa Trời thương xót nước Mỹ, cả hai đều được Kinh Thánh báo trước rõ ràng là thời kỳ mà sự phán xét bị trì hoãn và một quốc gia được tha. Dòng thời gian của bạn có bao gồm việc rút ngắn ngày mà Chúa Giê-su đã đề cập trong Ma-thi-ơ 24 và sự chậm trễ của Chàng

Rê trong Ma-thi-ơ 25 và Khải Huyền 10? Và quay trở lại câu hỏi đầu tiên và quan trọng nhất của tôi - dòng thời gian của bạn có cho thấy dấu hiệu của việc mặt trời bị tối đi, mặt trăng không chiếu sáng và các ngôi sao rơi từ trên trời xuống trong lễ hội của người Do Thái không? Nếu không, thì dòng thời gian của bạn không chính xác. Bạn phải đặt tất cả các Kinh thánh lại với nhau để xem toàn bộ câu đố. Kinh thánh giải thích Kinh thánh và Kinh thánh không thể bị bẻ gãy. Tất cả các mảnh phải khớp vào vị trí hoặc dòng thời gian của bạn không chính xác.

Màn đêm sắp buông xuống trên trái đất này và bạn đã có thể nhìn thấy mặt trời đang lặn. Nhiều người không còn có thể đi làm và sắp đến lúc không còn người đàn ông nào có thể làm việc được nữa. Chúa Giê-xu, Ánh sáng Thế giới, sắp đưa Cô dâu xinh đẹp và rạng rỡ của Ngài, cũng là Ánh sáng Thế giới, ở với chính Ngài, đến một nơi mà Ngài đã chuẩn bị cho cô ấy ngoài tầm với của con rắn, và sau đó bóng tối hay màn đêm sẽ rơi trên trái đất. Ngài đã chuẩn bị một chỗ cho Cô dâu của Ngài và Ngài sẽ rước nàng về với chính Ngài để nàng có thể ở với Ngài. Nếu bạn chưa sẵn sàng đứng trước Chiên Con với tấm lòng trong sạch như một Cô Dâu rạng rỡ, tôi xin bạn vui lòng tìm kiếm Chúa trong khi Ngài có thể được tìm thấy. Chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra trên trái đất này. Chuẩn bị gặp Chúa. Chuẩn bị cho những người có thể bị bỏ lại phía sau. Để lại tài liệu của tôi cho họ đọc. Chuẩn bị thức ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm vì thời gian rất sớm họ sẽ không thể mua, bán hoặc trao đổi nếu không có Dấu ấn của Thần thú. Hãy cầu xin Chúa Giê-xu vào lòng bạn ngay hôm nay nếu bạn chưa làm như vậy. Nếu bạn có, hãy cầu xin Ngài tiết lộ bất kỳ tội lỗi nào trong cuộc sống của bạn đang ngăn cản bạn bước đi hoàn toàn trong Thánh Linh của Ngài và niềm vui về sự cứu rỗi của Ngài. Đây không phải là một khoảng thời gian đáng sợ. Đây là thời điểm để vui mừng nếu bạn thuộc về Cô dâu của Đấng Christ! Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, Chúa Giê-xu đang đến và chúng ta sẽ sớm về nhà. Chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa là đến Thiên niên kỷ Mới và chúng ta sẽ lên ngôi đồng cai trị trái đất với Vua Chúa Giêsu của chúng ta trong 1000 năm. Người hiền lành sẽ được thừa kế trái đất.

Vi vậy, có thể bạn đang tự hỏi tại sao Chúa lại để tôi viết cuốn sách này và làm thế nào nó được cho là để cứu hàng triệu người khỏi sự lừa dối sắp tới. Chà, tôi không thực sự biết chính xác sự lừa dối sẽ là gì, nhưng Chúa Giê-su nói rằng nó có thể lừa dối ngay cả những người được chọn, nghĩa là ngay cả những trinh nữ không khôn ngoan bị bỏ lại sau sự kiện cất lên đầu tiên và những người đến với đức tin nơi Đấng Christ trong thời gian khổ nạn này trên trái đất. Tôi tin rằng sự lừa dối sẽ liên quan đến một số loại sinh vật ngoài hành tinh đến trên trái đất như được mô tả trong sách Khải Huyền và sách Giô-ên. Tôi tin rằng Chúa đã đặt tất cả những manh mối này và giấu chúng trong toàn bộ Kinh thánh, từ Sáng thế ký đến Khải huyền, để những ai được cung cấp bằng chứng từ Kinh thánh sẽ ít hoặc không nghi ngờ rằng những gì đã diễn ra trên thực tế là sự sung sướng. sự kiện và không phải là một cuộc xâm lược hoặc can thiệp của người ngoài hành tinh của chúng ta. Chúa muốn dân sự của Ngài biết rằng đây là tất cả kẻ

hoạch của Ngài từ đầu đến cuối và Ngài là người kiểm soát, không phải Satan, không phải Trật tự Thế giới Mới hay Masons hoặc Illuminati hoặc người ngoài hành tinh, hoặc bất cứ ai. Anh ấy đã viết cuốn sách. Ngài biết đầu từ cuối và Ngài kiểm soát. Ông muốn những người bị bỏ lại phía sau biết rằng sự cất lên diễn ra chính xác vào thời điểm đáng lẽ phải xảy ra và để họ có được hòa bình khi biết rằng sẽ có sự kiện cất lên lần thứ hai chỉ sau 35 ngày và sự tái lâm của Đấng Christ đến thế gian sẽ xảy ra vào ngày. Ngày 5 tháng 12 năm 2021. 7 năm không có đại nạn. Thậm chí không có đại nạn 3 năm rưỡi hoặc 3 năm. Chúa trong lòng nhân từ và tình yêu vĩ đại của Ngài đã rút ngắn số ngày xuống chỉ còn 42 ngày - hãy nghĩ về điều đó, từ 42 tháng xuống còn 42 ngày! Thật là một Thiên Chúa của lòng thương xót! Và nếu Ngài không làm vậy, thì không có xác thịt nào có thể sống sót sau những gì sắp xảy ra. Sẽ không có ai còn sống sau thời kỳ đại nạn kéo dài 3 hoặc 3 năm rưỡi, đó là điều tồi tệ như thế nào. Trên thực tế, thậm chí sẽ không có nhiều người vẫn còn sống vào tháng 12 năm 2021 - hầu hết mọi người sẽ bị giết chết vào thời điểm đó.

Điều cuối cùng tôi muốn nói là làm thế nào để chuẩn bị cho những gì sắp tới. Điều quan trọng nhất bạn có thể làm là lấy lòng mình ngay với Chúa. Hãy cầu xin Ngài tiết lộ mọi tội lỗi tiềm ẩn trong lòng bạn, động cơ sai trái, suy nghĩ sai trái, hành vi sai trái, bất cứ điều gì làm mất lòng Ngài. Hãy cầu xin Ngài thanh tẩy tâm lòng, tha thứ tội lỗi và giúp bạn vượt qua những hành vi tội lỗi của mình. Tiếp theo, bạn cần cảnh báo cho gia đình và bạn bè của mình. Họ có thể cười nhạo bạn lúc này, nhưng trong một vài ngày tới, họ sẽ rất vui vì bạn đã dành thời gian để cảnh báo họ về những gì sắp xảy ra và họ sẽ bị sốc khi những điều này diễn ra đúng vào thời điểm bạn đã cảnh báo họ rằng chúng sẽ xảy ra. Thứ ba, bạn nên in càng nhiều bản sách của tôi và sao chép các video của tôi cho những người còn sót lại. Cá nhân tôi tin rằng có thể không có điện ở hầu hết các vùng của Hoa Kỳ, vì vậy các bản in bìa cứng của cuốn sách của tôi sẽ là thứ tốt nhất để tạo ra. Bạn có thể tải xuống sách của tôi và tất cả các video của tôi miễn phí. Tôi khuyến khích bạn không nên đợi đến phút cuối cùng để làm điều này vì bất cứ lúc nào sách hoặc video của tôi có thể bị gỡ xuống và xóa khỏi internet và khi đó bạn sẽ không có cơ hội tạo bản sao, vì vậy ít nhất hãy tải chúng xuống ngay bây giờ. Tất cả các liên kết cho điều này ở bên dưới trong hộp mô tả. Và cuối cùng, bạn nên chuẩn bị cho bất kỳ ai trong gia đình hoặc bạn bè của bạn, những người có thể bị bỏ lại phía sau. Vì họ sẽ không được chuẩn bị, bạn nên làm mọi thứ có thể để chuẩn bị cho họ. Kinh thánh nói rõ rằng sắp đến một thời kỳ mà không ai có thể làm việc và nếu bạn không mang dấu ấn của con thú, bạn sẽ không thể mua, bán hoặc trao đổi bất cứ thứ gì. Bạn cần phải dự trữ ít nhất 35 ngày thực phẩm, nước và những thứ cần thiết khác nếu bạn có khả năng làm như vậy. Hãy tưởng tượng bạn không có bất kỳ khả năng nào để mua những thứ bạn cần để tồn tại trong 35 ngày và nghĩ xem bạn sẽ cần gì để vượt qua nó. Ma-thi-ơ 25 cho chúng ta thấy rằng không phải tất cả các trinh nữ hoặc Cơ đốc nhân đều làm sự kiện cất lên đầu tiên. Nhiều Cơ đốc nhân thờ ơ đã để tội lỗi len lỏi vào cuộc sống của họ sẽ bị bỏ lại phía sau, vì vậy xin đừng nghĩ rằng chỉ vì mọi người trong gia

đình bạn đi nhà thờ hoặc đã nói lời cầu nguyện cứu rỗi mà họ sẽ thực hiện sự kiện cất lên đầu tiên. Nhiều người sẽ bị bỏ lại phía sau để được thanh tẩy.

Đối với những người trong số các bạn đã ở bên tôi trong 9 năm qua kể từ khi tôi bắt đầu công việc này, cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn với tôi khi tôi đã cố gắng lấy từng mảnh ghép Chúa ban cho tôi và lắp chúng vào địa điểm chính xác. Một khi tôi tìm ra vị trí mà sự chậm trễ 4 năm của mảnh cây vả phù hợp, câu đố trở nên rõ ràng hơn nhiều và tất cả các mảnh bắt đầu khớp. Tôi tin rằng câu đố đã hoàn thành. Chúa phù hộ cho tất cả các bạn và tôi mong sớm được gặp nhiều bạn ở phía bên kia.